

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยห้องที่ 1

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 6

วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องที่ 1

1.อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร

2.อาจารย์ ดร.วชิระ ดวงใจดี

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอผลงาน	สังกัด มหาวิทยาลัย
O1	การจัดการเรียนรู้แบบเดินชมผลงาน (Gallery Walk) เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงาน แบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒	แกร่งกล้า คำธรร เสาวรส ยิ่งวรรณะ ประดิษฐ์ แก้วงาม	ม.ทักษิณ
O2	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	ณัฐชยา ชาญชัย ปราณี ก่อแก้ว เสาวรส ยิ่งวรรณะ	ม.ทักษิณ
O3	การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนบ้านโคกเมมา โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้	ชนกพร อีระกุล พรลภัส ศรีหมอก นิตารัตน์ บุญมี พิชญญา ชุมภูทอง	มรภ.สงขลา
O4	การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es	ธนาฤตม์ สุกใส จิราพร ชินวงศ์ ณัฐติยา อ่อนชาติ	ม.ทักษิณ
O5	การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบเปิด	บุญญามีญ เตาวะโต สมภพ ลำวัฒนพร กรวิภา ก้องกุล ฉ๊ะ หมาดมาสัน	ม.ทักษิณ
O6	การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เรื่อง จำนวน 1-10 โดยใช้ชุดเกมการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านควนเนียง	ชนกพร อีระกุล สุพัตรา หัวเขา นิตารัตน์ บุญมี	มรภ.สงขลา
O7	การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TAI	พรรษา รักษาสรณ์ สิริพร สังข์ทอง ศุภณัฐ นงค์นวล	ม.ทักษิณ

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอผลงาน	สังกัด มหาวิทยาลัย
08	การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนตะโหนด	ฟิลดาว บอเกาะ สารภี ไชยรัตน์ ช่ออัน อภัยจิตต์	ม.ทักษิณ
09	การศึกษาค้นคว้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิค STAD	สุรางคณา ฤทธิภักดี อดุลย์ หวังจิ นัสชา อนุภาพ	มรภ.สงขลา
010	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และสมรรถนะการทำงานกลุ่มเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ	ศศิธร จันทร์ส่งแสง กรวิกา ก้องกุล วันดี แก้วสารทอง	ม.ทักษิณ
011	การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 โรงเรียนกันตังพิทยากร	ศักรินทร์ ฤทธิ์เสนีย์ กรวิกา ก้องกุล ลักขณา ศรีพุทธคุณ	ม.ทักษิณ
012	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรูปแบบการนำเสนอมนทัศน์กว้างล่วงหน้า	ฐิติรัตน์ มนัสปัญญากุล อังคณา อุทัยรัตน์ อุไรวรรณ บัวศิริ	มรภ.สงขลา